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THE MASTERY OF
COMMUNICATION



      รางวัล 1 ล้านบาทที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในวัย 16 
นับตั้งแต่นั้น เขานําเงินบางส่วนไปซื้อคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิด
โอกาสให้เขาเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นคุณพงศ์สุข
เลือกที่จะเรียนต่อปริญญาตรีด้านกํากับการแสดงโดยตรง 
ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      คุณพงศ์สุขเล่าว่าไม่ได้จับพลัดจับผลูระดับที่เหมือน
บังเอิญโชคดี แต่เป็นความตั้งใจทําให้เขาเลือกที่จะเดินแล้ว
ก็มาตามเส้นทางอาชีพน้ี และใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าที่หน้าจะติด
ความเข้าใจหรือความรู้จักของผู้ชมเพราะว่าออกทีวีอยู่นาน
      หลังจากนั้นจึงได้รับโอกาสเป็นพิธีกรรายการ IE Show 
และ รายการ ไอที จีเนียส เกมแข่งคําถามไอที ทําให้ตัวเขา
เองสามารถส่ือสารเรื่องราวไอทีได้อย่างเต็มที่แม้จะอยู่
ในยุคที่ทีวีให้ความสําคัญกับเรตติ้งมากกว่าเนื้อหาที่มีสาระ
      ก่อนที่เขาจะได้เปิดบริษัทออแกไนเซอร์ที่วางจุดขายได้
ชัดเจนว่าถ้าแนวไอทีต้อง “โชว์ โน ลิมิต” ด้วยเงินแสนบาท
ก้อนสุดท้ายที่มาลงทุนก่อตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท โชว์ไร้ขีด 
จํากัด (Show No Limit Co.,Ltd.) และได้ทํารายการ ‘แบไต๋ 
Hitech’ ครัง้แรกในรูปแบบรายการโทรทศัน ์กอ่นจะเปลีย่นผ่าน
เข้าสู่ออนไลน์กับ ‘Beartai’ ในรูปแบบรายการบนโซเชียลมี
เดียที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กกว่า 1.3 ล้านคน และ
เป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ด้านนําเสนอเรื่องราวไอทีและเทคโนโลยี
    ปัจจุบันเขาทําหน้าที่ พิธีกรไอที ซึ่งมีหน้าที่ สื่อสาร
หรือย่อยเนื้อหาด้านเทคโนโลยีที่ เ ข้า ใจยากมาบอกต่อ
ใ น รู ป แบบ ที่ ย่ อ ยม า แล้ ว แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย ม ากยิ่ ง ขึ้ น
      คุณพงศ์ทํางานเป็นพิธีกรไอทีมาถึง 23 ปีซึ่งถือว่า
ยาวนานถ้าเทียบกับคนทําอาชีพเดียวกัน แต่กว่าคนจะจําหน้า
ได้ก็ใช้เวลาเป็นสิบปีและตัวเขาเองก็เริ่มพยายามในเส้นทาง
นี้มาตั้งแต่อายุ 16 ในฐานะพิธีกรเขามีคติประจําใจว่าต้อง 

“ภูมิใจเสนอ อยู่เสมอ
 ในเรื่องที่อยากจะเล่าและสื่อสารเรื่องราว”
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“Effective Communication”

      และอีกข้อท่ีสําคัญคือการมองส่ิงท่ีตัวเองถ่ายทอดใน
มุมมองของคนดู ด้วยใจท่ีเป็นกลางเพ่ือปรับปรุงส่ิงท่ี
ผิดพลาดให้ดีข้ึน

     เขาบอกว่าผลลัพธ์ของการสื่อสารที่ดี คือต้องทํา
ให้ ผู้ฟังสามารถจะรับสารได้อย่างครบถ้วน และทําให้
ผู้ฟังสามารถจะคล้อยตามกับเ นื้อหาที่ กํ า ลังนํา เสนอ 
รวมถึงทําให้ ผู้ฟังอยากจะฟังเราซ�าแล้วซ�าอีกท้ังเ ร่ือง
ใหม่ๆ หรือเร่ืองเดิม ซ่ึงทักษะการพูด การส่ือสาร และ
การนําเสนอล้วนเป็นทักษะที่ สําคัญสําหรับทุกๆ อาชีพ 

“ทุกคนรู้ว่าส่ิงดีๆ มีอยู่เยอะ แต่ถ้าเราเล่าไม่ได้ ก็ไร้ประโยชน์”
เขากล่าวนอกจากนีก้ารส่ือสารยังเป็นเรือ่งทีอ่ยู่ในชีวิตประจําวัน
ของเราเพราะเรามีปากพูดกันทุกคน ดังน้ันการคิดว่าจะใช้
คําพูดอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงสําคัญมาก
เพราะคําพูดเป็นส่ิงท่ีพูดไปแล้วย้อนกลับคืนมาไม่ได้ จึงเป็น
เร่ืองท่ีต้องออกแบบเพ่ือทําแล้วเกิดผลท่ีตามมาในทางท่ีดี

    คุณพงศ์สุขบอกว่าความสําคัญของการสื่อสารนั้น
สําคัญมากเพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมหลายคนก็
ชืน่ชมคณุพงศส์ขุเพราะสามารถ “เล่าเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย”
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการเล่าที่ดี 

   หากวันนี้เราจะถามกันถึงว่าการสื่อสารสามารถพัฒนา
ปรับปรุงได้หรือไม่?

     เขาให้คําตอบว่าได้ ในแบบทําให้สั้นลงเรื่อยๆ และสามารถ
ทําให้เข้าใจได้มากขึ้นเ ร่ือยๆ เหมือนมือถือที่ เล็กลงแต่
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็เป็น
แบบนั้นเช่นกัน คุณพงศ์สุขบอกว่าหากจะพัฒนาการส่ือสาร
สว่นบคุคลใหด้ตีอ้ง ‘ดตูวัอยา่งด’ีและ‘ดูตัวอยา่งเลว’ เพราะวา่
การดตูวัอยา่งดบีางครัง้เรานกึไมอ่อกวา่เราจะตามเขาอยา่งไร
แต่ถ้าเราดูตัวอย่างเลวเราจะรู้ว่าจะไม่ทําแบบนั้น “พอคนเรา
ตัดสิ่งที่จะทําและไม่ทําออกได้จะเจอสิ่งที่เป็นแนวทางของ
ตัวเอง” เขากล่าว
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Engage with Audience
    คุณพงศ์สุขบอกว่าการจะทําให้ผู้คนมี
ปฏิสัมพันธ์กับเราได้ต้องหลอมรวมกันทั้งผู้
ฟงัและผู้พูดนอกจากน้ีคุณพงศ์สุขแนะนําว่า
หากไปพูดกับกลุ่มคนท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น 
โรงเรียน องค์กร สํานักงานออฟฟศิ สิ่งท่ี
ต้องทําการบ้านก่อนข้ึนเวที คือถามผู้ประสาน
งานคนท่ีพาไปพูดก่อนเลยว่า ใครเป็นคนท่ี
โดดเด่นท่ีสุด เพราะจะทําให้เล่าเร่ืองหรือยก
ตัวอย่างได้ง่าย บรรยากาศก็จะดีขึ้น รวมถึง
เป็นการสร้างความประทับใจแรกได้ด้วย

    ความเป็นธรรมชาติก็เป็นอีกเรื่องท่ีมี
ความสําคัญมาก แต่ธรรมชาติในท่ีน้ีไม่ใช่
ธรรมชาติแบบที่ต้องเป็นตัวของตัวเองแบบ
สุดโต่ง คุณพงศ์สุขเล่าว่าธรรมชาติในส่ือ
คือ การที่ ผู้ พูดสามารถหาแนวทางของ
ตัวเองได้เวลาอยู่หน้ากล้องหรือบนเวที เป็น
ธรรมชาติท่ีเลือกใช้ในการส่ือสารข้อมูลในทุก
คร้ัง ซ่ึงหากฝึกฝนก็จะช่วยให้ทําออกมาได้ดี

    การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้นับว่า
เป็นความฉลาดทางการเข้าสังคม และคุณ
พงศ์ สุขมองว่ า หัว ใจ สํา คัญในยุค นี้ คือ 
“รู้อะไรไม่สู้ รู้จักพูด” ต้องดีไซน์คําพูดให้เข้า
กันกับสถานการณ์หรือเร่ืองราวเหตุการณ์
ได้ นอกจากน้ี การส่ือสารอย่างจริงใจ
ส่ือสารด้วยความรู้สึกจากเนื้อแท้ธรรมชาติที่
เราเป็นจริงๆจะสามารทําให้เราชนะใจผู้ฟงัได้

“อย่าให้การพูดเป็นการพูดหนึ่งชั่วโมง
 หรือสองชั่วโมงที่เสียไปเปล่าๆ
 โดยที่ไม่มีเสียงอะไรตอบรับกลับมา
 นั่นไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่ดี”
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นําเสนออย่างมืออาชีพ
   การนําเสนอท่ีดีเร่ิมจากการเข้าใจผู้ฟงั เพราะจะวางแผน
การพูดได้ เราต้องรู้ว่าผู้ฟงัเป็นใคร เช่น นําเสนองานต่อ
หัวหน้า หรือ พรีเซนต์งานให้กับลูกค้าฟงั เป็นต้น เมื่อรู้
จักผู้ฟงัก็จะช่วยเพ่ิมโอกาสมากข้ึน นอกจากน้ีเรายังต้อง
เตรียมความพร้อมหรือซ้อมให้บ่อย ซ่ึงวิธีท่ีคุณพงศ์สุขใช้
ก็คือเขียนใจความสําคัญ หรือเขียนเป็น Bullet Point 
เขาแนะนําว่า “ซ้อมให้หนักกับคนท่ีต้ังใจฟัง” และส่ิงท่ี
ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีความม่ันใจ เพราะความม่ันใจเกิด
จากการเตรียมตัวท่ีมากพอ เขาย้ําว่าพูดอย่างม่ันใจและ
เว้นจังหวะอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การนําเสนอดีขึ้น

ขายแบบไม่ขาย ขายแบบจริงใจ
     วันน้ีโลกเปล่ียนไปมาก ปัจจุบันผู้บริโภคหรือลูกค้าท่ีเรียก
ว่า โปรซูมเมอร์ (Prosumer) คือ “Professional” บวกกับ
“Consumer” ท่ีรู้เท่าทันส่ือมากข้ึนน้ันกลายเป็นคนส่วนใหญ่
ไปแล้ว หัวใจสําคัญของสื่อสาร ได้แก่ มีความจริงใจ
ต้องใช้ความรู้นําสินค้า บอกข้อเท็จจริง และต้องบอกผลของ
การใช้งาน ปัจจุบันคนสามารถเลือกดูรายการได้ตามใจและ
ดูย้อนหลังได้ ดังน้ันส่ิงท่ีต้องทําให้ได้ก็คือ การเอาโฆษณา
มาอยู่ในเน้ือหาในรูปแบบท่ีมีความเสรีในการเลือก และส่ิง
สําคัญท่ีสุด คือ ราคา เพราะราคาคือหัวใจของการปิดการ
ขาย เพราะว่าแต่ละคนมี Price Point ท่ีไม่เท่ากัน ดังน้ัน
จึงไม่ควรปิดบังราคา และอะไรที่มีข้อจํากัดจําเป็นที่จะต้อง
บอกให้หมด ทั้งหมดจะช่วยทําให้ผู้ฟงัหรือลูกค้ารู้สึกว่านี่
เป็นข้อมูลที่เขาสามารถประมวลผลได้และตัดสินใจซื้อได้
.

“เมื่อมันเป็นเรื่องของคุณ คุณต้องเล่าได้ดีที่สุด
นําเสนอต่อผู้คนด้วยความรู้สึกภูมิใจเสนอ” 
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Public Speaking 
     การพูดต่อหน้าผู้คน หรือ Public Speaking อาจเป็น
เร่ืองท่ียากสําหรับใครหลายๆ คน แต่คุณพงศ์สุขบอกว่า
ส่ิงน้ีสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยทักษะและประสบการณ์
การพูดต่อหน้าคนหมู่มาก ซ่ึงหากพัฒนาได้ ผู้พูดก็จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้ฟงัเพ่ือส่ือสารในเร่ืองท่ีต้องการได้

    วิธีการพัฒนาทักษะ Public Speaking สําหรับคนที่
กลัวการพูดต่อหน้าคนจํานวนมาก คือต้องคิดเสมอว่า 
“เห็นเวทีเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์บ้านเราให้ได้” โดยเทคนิค
เอาชนะการต่ืนเวทีมีด้วยกันอยู่ 3 ส่ิง คือ มองข้ามสายตา 
กระจายน้ําหนักในการมอง และส่ือสารกับคนฟงัให้เหมือนเพ่ือน

     คุณพงศ์สุขแชร์ประสบการณ์เม่ือคร้ังท่ีเขาได้มีโอกาสเรียน
หลักสูตรสั้นๆ ช่ือ “How to Make People Laugh” หรือทํา
อย่างไรให้คนหัวเราะ กับนักแสดงอังกฤษรุ่นเดียวกับมิสเตอร์
บีน ช่ือคุณมิชลีน ซ่ึงเขาได้บทเรียนสําคัญมาว่า การแสดง
ไม่ใช่ส่ิงท่ีทําด้วยตัวคนเดียว แต่เป็นสองคน เพราะคนดูก็คือ
คู่สนทนา ดังนั้นอะไรก็ตามที่มีการโต้ตอบก็คือการสื่อสาร 
และทําให้บทสนทนาจะนําไปสู่การเล่าเร่ืองท่ีสําเร็จเป็นจริงได้

“เราต่างไม่ได้อยู่คนเดียว อยู่บนเวทีก็มีเ พ่ือนอีกมาก
ถ้าจินตนาการได้ว่าคนดูคือเพ่ือน แล้วก็ส่ือสารเสมือนว่า
พวกเขาคือผู้ท่ีพร้อมท่ีจะรับฟังข้อมูล และอยากจะฟัง
ข้อ มูลจาก เร า  เ ท่ า น้ั น ก็ เ พียงพอ”  เข าก ล่ าว เส ริม
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ภาษากายและการแต่งกาย
     อีกส่ิงท่ีสําคัญในการส่ือสารกับผู้ชม คือ ภาษากายและ
การแต่งกาย ซ่ึงคุณพงศ์สุขเล่าให้ฟงัว่าหลายคร้ังท่ีการ
ใช้ท่าทางสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมหรือผู้ฟังได้
ท่าทางการพูดท่ีดีจะทําให้การส่ือสารเป็นไปอย่างราบร่ืน 
โดยมีกฎสําคัญคือ มือห้ามล้วงกระเป๋า และต้องไม่กอดอก

    นอกจากน้ีการแต่งกายท่ีเหมาะสมยังเป็นการให้เกียรติผู้ฟงั
ด้วย อย่างเทคนิคการแต่งกายของคุณพงศ์สุขสําหรับงาน
ลูกค้า ก็คือการทีเ่ขาแต่งตัวตามสีของแบรนด์ลูกค้า โดยเขาจะ
มีสูททุกเฉดสีเก็บไว้เพ่ือจะได้ใช้งานได้สะดวกเวลาต้องการ เขา
บอกว่าการแต่งกายให้เหมาะสมก็เป็นเหมือนการเคารพผู้ฟงั 
การเตรียมความพร้อมเรื่องการแต่งกายจะช่วยสะท้อนมูลค่า 
และให้เกียรติลูกค้าด้วย “แฟชั่นเป็นสิ่งท่ีหมุนไปเร่ือยๆ ไม่ใช่
เร่ืองตายตัว อยู่ท่ีว่ายุคน้ันมีความนิยมแบบไหน แล้วสามารถ
หาแต่งได้ในช่วงเวลาต่างๆ ทันแค่ไหน” คุณพงศ์สุขกล่าว
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การสัมภาษณ์ให้แตกต่าง
    ในฐานะพิธีกรที่ผ่านท้ังงานหน้าจอและเวทีมาอย่าง
ยาวนาน คุณพงศ์สุขเล่าว่าเขามีโอกาสหลายครั้งท่ีได้
สัมภาษณ์คนท่ีมีช่ือเสียงหรือคนท่ีเขาไม่คิดว่าจะได้พูดคุย
ด้วยในชีวิตการทํางานของเขา อย่างเช่น วิลล์ สมิธ
นักแสดงคนดังจากฮอลลีวูด ขัน้ตอนสัมภาษณ์จึงต้องตรวจ
คําถามอย่างละเอียดเพ่ือตรวจเช็คความพร้อมทุกอย่าง

     คุณพงศ์สุขบอกว่าวิธีเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ คือ
ต้องรู้จักผู้ถูกสัมภาษณ์ หรืออ่านบทสัมภาษณ์เก่าๆ เพราะไม่มี
ใครชอบตอบคําถามซ้ําๆ และอ่านบรีฟเพ่ิมความพร้อมด้วย
นอกจากน้ีหน้าท่ีของผู้สัมภาษณ์ท่ีดีคือต้องชงคําถามและทํา
ให้แขกรับเชิญพูดอย่างมีศิลปะ ต้องใช้วิธีการถามแย้งแทน
คนดู อีกหน่ึงข้อควรระวังท่ีคุณพงศ์สุขบอกว่าเขาระมัดระวังใน
การเป็นพิธีกรเสมอคือ ไม่ใช้คําว่า "เรา" และ ไม่ใช้คําว่า "เนาะ" 
เพ่ือเป็นการให้เกียรติและไม่เป็นการตีสนิทกับแขกมากเกินไป 
เพราะในฐานะผู้สัมภาษณ์ เราจะต้องเป็นพวกเดียวกับคนดู

    “ผู้สัมภาษณ์มีบทบาทสําคัญในการจูงเร่ืองราวจาก
ปากแขกรับเชิญ เพ่ือให้แขกรับเชิญได้นําเสนอทั้งตรงใจที่
ตัวเองอยากจะนําเสนอ แล้วก็ท้ังประโยชน์ของคนฟงัท่ีจะ
ได้อะไรมากกว่าสิ่งท่ีแขกรับเชิญตั้งใจไว้” เขากล่าวเสริม

    คุณพงศ์สุขแนะนําว่าคําถามที่ดีต้องส่งเสริมความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง ส่วนเทคนิคท่ีเขาเตือนว่าอย่าทําก็
คือห้ามก้มมองคําถามขณะมีคนตอบ เพราะจะทําให้เสีย
สมาธิและเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ถูกถามด้วย
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Case Study:
ธรรมนูญการส่ือสารของ Beartai
     ก่อนจะเล่าเรื่องราวการทํา ‘Beartai’ (แบไต๋) ให้สามารถ
ก้าวข้ึนมาเป็นสื่อยอดนิยมเช่นในปัจจุบัน คุณพงศ์สุขบอกว่า 
ส่ือในปจัจุบันเปลีย่นไปมากทําให้ต้องเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรม
ผู้บริโภคหรือลูกค้าอยู่เสมอ เขาเล่าให้ฟงัว่าในยุคโทรทัศน์กว่า
จะเร่ิมรายการได้ต้องมีการเข้าเร่ืองท่ีใช้เวลานาน แต่ปัจจุบัน
บนหน้าจอมือถือ ผู้คนสามารถโฟกัสได้เพียง 6 วินาทีแรก 
และถ้าไม่น่าสนใจมากพอ คนเหล่านี้จะเลือกดูคลิปใหม่แทน

     คุณพงศ์สุขบอกว่าการจะเปล่ียนเอาคอนเทนต์หรือเน้ือหา
มาอยู่ในโลกปัจจุบันวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เอาไฟล์วิดีโออัพโหลด
เท่าน้ัน แต่ต้องปรับจริตและปรับขนาดในการนําเสนอค่อนข้าง
มาก เหตุผลเพราะว่าสมาธิคนดูท่ีในอดีตท่ีเคยสามารถดูระยะ
ยาวได้กลับกลายเป็นสั้นลง ดังน้ันการจะนําเสนอคอนเทนต์
บนหน้าจอ จึงต้องดูแพลตฟอร์มท่ีลงด้วยว่า คนรับชมมี
พฤติกรรมการดูแบบใด และต้องปรับรูปแบบของคอนเทนต์
ให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มด้วย  เช่น Facebook จะเป็น
แบบ Square เพ่ือให้ผู้ชมสามารถดูบนมือถือได้แบบไม่ต้อง
หมุนแนวนอน หรือ Instagram ก็ปรับเป็น 9:16 เพ่ือดึงดูด
ผู้ชมให้ดูนานท่ีสุด ส่วน YouTube จะเป็น 16:9 ตามอุปกรณ์
ส่วนใหญ่ที่เปิดดู เช่น จอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ททีวี
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    ส่วนเทคนิคการเล่าเร่ืองสไตล์ Beartai ก็มีมีสูตรง่ายๆ คือ S.P.Y. ซ่ึง
หมายถึง Simple (เรียบง่าย) Persuasive (โน้มน้าวใจ) และ Youthfulness 
(สดใหม่)

    ละคุณพงศ์สุขฝากบทเรียนสําคัญที่เขาเรียนรู้มาอย่างยาวนานใน
วงการส่ือตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ก็คือ การต้องมีหลักการในการ 
“ทําอะไรและไม่ทําอะไร” ต้ังแต่จังหวะนําเสนอ จังหวะการพูด รวมไปถึงเร่ือง
อาชีพท่ีการจะอยู่เป็นอาชีพน้ีได้อย่างยาวนานต้องรู้ว่าจะทําอะไรและไม่ทําอะไร 
“เงินซ้ือเราไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่ส่ิงท่ีสอดคล้องกับหลักการของเรา” เขากล่าว
อีกเร่ืองคือ Fail Fast หรือ การล้มเหลวให้ไว เขาบอกว่าถ้าเรารู้ว่า
เร่ืองบางอย่างท่ีเป็นความเช่ือเรา แล้วผลออกมาไม่เป็นอย่างท่ีคิด ก็
อย่าฝืน แต่ใ ห้ลองไปทําอย่างอ่ืนเ พ่ือรอจังหวะ ท่ีกลับมาทําอีกคร้ัง 
“ส่ิงท่ีผมเรียนรู้หลังและสามารถอยู่ในวงการสื่อมาได้นาน คือ ถ้าคุณ
ต้ังใจมากพอที่คุณจะอยู่กับมัน มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติต่อมันเสมือน
เป็นส่ิงท่ีคุณหลงใหล ก็จะทําให้ทุกคนอยู่ในวงการน้ันได้นาน ไม่ว่าจะ
แวดวงไหนก็ตาม” คุณพงศ์สุขกล่าวท้ิงท้าย

“เปิดให้ปิ๊ ง เล่าให้เป๊ะ มุขให้ป๊อป ฮุกให้เปรี้ยง จบให้ปัง”

    ท้ังหมดนี้คือ 5 วิธีการเล่าเรื่องในสไตล์ของ Beartai ที่กําหนดเป็น
ธรรมนูญในการตัดต่อและการเขียนสคริปต์

    เน้ือหา 20 เปอร์เซ็นต์ของ Beartai เป็น เนื้อหาท่ีไม่สามารถหาได้ที่
ไหน แต่กลับเป็นส่วนท่ีดีท่ีสุดในการสร้างความจดจําต่อผู้คน โดยเทคนิคการ
สร้างคอนเทนต์สไตล์ Beartai ท่ีคุณพงศ์สุขบอกมีอยู่ 3 เร่ือง คือ ตอบ
สนองความต้องการของคนดู มีสไตล์การตัดต่อเป็นของตัวเอง หาความรู้
จากความสงสัยท่ีเป็นความจริง และตอบคําถามสังคมทันเวลา เขาบอกว่า
หลายๆ เร่ืองท่ี Beartai ทําเป็นต้นทางเสมอ ต้ังแต่เร่ืองสังคมไร้เงินสด 
จนถึงเร่ืองวัคซีน ความเหล่ือมล้ําของวัคซีน หรือ Home Isolation เป็นต้น
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